


HK02_HB

Hongkong Lover

★ **ทอพร 4 วัตถุประสงค์ของฮ่องกง** ★





เริ่มต้น

16,999.-

กำหนดการเดินทาง : 2567 - 2568

วันที่ 06 - 09 / 13 - 16 / 20 - 23 ธ.ค.

วันที่ 17 - 20 / 24 - 27 ม.ค. 68

วันที่ 07 - 10 / 14 - 17 ก.พ. 68

วันที่ 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24 มี.ค. 68



สายจุ่มห้ามพลาด!!
POP MART

แถมฟรี!! สร้อยข้อมือเสริมโชค
“ปีเซียะฮ่องกง” ท่านละ 1 เส้น

- เมนูพิเศษ!! เป็ดย่าง & ชาบู ชาบู
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮ่าชื่อดัง
- เกี้ยวสบายๆ พักโรงแรมระดับ 4 ดาว



ติ่มซำฮ่องกง



วัดเขากงเมี้ยว



วัดหวังต้าเซียน

สายการบิน GREATER BAY AIRLINE (ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ)

ขาไป	HB 298	กรุงเทพ (BKK) - ฮ่องกง (HKG)	เวลา 03.00 - 07.00 น.
ขากลับ	HB 297	ฮ่องกง (HKG) - กรุงเทพ (BKK)	เวลา 22.40 - 00.45 น.

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น. คณะทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ **G** กรุณาสั่งเกตู๋ป้ายรับ **“HAPPY TOGETHER”** โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ

วันที่สอง สนามบินฮ่องกง – ขอพรปังๆ **“วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกง”**
พิเศษ!! ขึ้นรถรางไปชมวิวกาโนราม่าบนยอดเขา “วิคตอเรียพีค”
ไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ อ่าววีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
เดินเล่นถ่ายรูปถนนคนดัง Avenue Of Star – **ไฮไลท์!! ชมความงดงามของการแสดง A Symphony of Lights ของฮ่องกง**

03.00 น. ออกเดินทาง สู่ **ฮ่องกง** โดยสายการบิน **GREATER BAY AIRLINE** เที่ยวบินที่ **HB298**
(***** ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ *****)



07.00 น. เดินทางถึงสนามบิน **CHEK LAP KOK** ประเทศฮ่องกง จากนั้นผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย

เช้า บริการมือเช้าด้วย **Snack Box** ของว่าง + **น้ำดื่ม (1)**

จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร “**วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกงฮำ**” เป็นวัดที่โด่งดังให้เรื่องการขอพรเรื่องโชคลาภเงินทอง วัดแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ ค.ศ.1873 มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกงฮำ ว่ากันว่า ใน ค.ศ.1909 ครั้งนั้นได้มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อ ฮ่องฮำจิมซาจู้ย และเมืองเกาลูน ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นที่เป็นเนินเขา ขณะที่คนงานได้ขุดเพื่อก่อสร้างนั้นปรากฏว่ามี



น้ำสีแดงไหลออกมาก เป็นที่ลือกันว่าเป็นเส้นเลือดของมังกรถึงแม้จะตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากแร่ธาตุในดินก็ตาม ก็ยังคงมีความกังวลกันอยู่มาก จึงได้มีการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมา เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมจะสามารถปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายและมีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมฮ่องกงฮำ ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการบันทึกว่าพื้นที่ฮ่องฮำเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักสองรอบ เนื่องจากทหารญี่ปุ่นต้องการทำลายท่าเรือ Whampoa Dock ในคราวนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแต่กลับ พบว่าผู้ที่เข้าไปหลบภัยภายในวัดไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆ จึงเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่คอยปกป้องคุ้มครองนั่นเอง จากนั้นนำท่านไป **นั่งรถราง** เพื่อขึ้นไปชมวิวฮ่องกงแบบพาโนรามาบนยอดเขา **VICTORIA PEAK** จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สูงจากระดับน้ำทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง



การขึ้นชมวิวยามเย็นยอดเขา VICTORIA PEAK ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวฮ่องกงเลย
ทีเดียว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่นและชมวิวกทศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกง
และเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ถ่ายรูปกับวิวของตึกที่สูงตระหง่าน (**ขากลับโดยรถบัส**)



เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (2) เมนูชาบู ชาบู

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “**วัดเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์**” ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดของ
ฮ่องกง บริเวณวัดจะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของวัด นำท่านกราบไหว้เจ้าแม่
กวนอิม หนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงและเทพเจ้าต่าง ๆ นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะที่วัดแห่งนี้



“เพื่อขอพรให้ได้ลูกสมใจ อีกทั้งพระสังกัจจายที่เชื่อกันว่าสามารถขอเพศของลูกได้ หลังจากไหว้ขอพรแล้วก็ให้ลูบที่ท้องของพระสังกัจจาย ถ้าอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องซ้าย อยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องขวา” ถัดจากบริเวณที่กราบไหว้ขอพร ก็จะมีศาลาริมน้ำและสะพานเล็กๆ ซึ่งเชื่อกันว่าหากเดินข้ามสะพานแห่งนี้ 1 ครั้งจะมีอายุยืนขึ้นอีก 3 ปี



จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งย่านดัง **“ถนนนาธาน - จิมซาจู้ย” (Tsim Sha Tsui)** เป็นถนนย่านแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง ภายในถนนแห่งนี้มีร้านค้า และร้านอาหารให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ แบรินต์ชั้นนำ Louis Vuitton / Prada / Gucci / Chanel / Burberry / MCM รวมถึงรองเท้าแบรนด์ดัง อาทิ Nike , adidas , New Balance , Onitsuka Tiger ฯลฯ และสุดฮิตในตอนนี้ สายอาร์ตทอยห้ามพลาด คือ **POP Mart** ฮ่องกง ตามไปจุ่มกันได้ที่ K11 Artmall / MTR East Tsim Sha Tsui B2 / K11 Musea FL3 / Ocean Terminal FL3



คำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สะดวกในการช้อปปิ้ง

จากนั้นนำท่านชม **“Avenue Of Star”** ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี่, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์



ต่อด้วยนำท่านชม **“A Symphony of Lights”** ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกคำคืนการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดเยี่ยมตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสส์บุ๊ก ว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตีกระทบฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิกตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง



ที่พัก **PANDA HOTEL** หรือ **STARPHIRE HOTEL** หรือ **โรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว**

วันที่สาม อิสระท่องเที่ยว (ไม่มีรถ และ โกด์บริการ) หรือ เลือกซื้อ Option เพิ่ม เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือ ขึ้นกระเช้า Ngong Ping สักการะพระใหญ่ลันเตา - ที่พัก

*** อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่ทุกท่าน ***

- สำหรับท่านที่ซื้อ OPTION ดิสนีย์แลนด์ (เพิ่มท่านละ 5,500 บาท) (ไม่มีโกด์)
- สำหรับท่านที่ซื้อ OPTION ขึ้นกระเช้านองปิง (เพิ่มท่านละ 2,500 บาท) (มีโกด์)

*** ราคานี้ต้องมีผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 10 ท่าน (ราคารวมรถรับ-ส่ง แล้ว) ***



สำหรับท่านที่เลือกซื้อขึ้นกระเช้านองปิง เพิ่มท่านละ 2,500 บาท (รวมรถรับ - ส่ง)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เกะลันเตา ขึ้น “กระเช้า Ngong Ping 360 องศา” ระยะเวลาในการนั่งกระเช้า Ngong Ping 360 จากตุงซุงสู่ที่ราบนองปิง ใช้เวลา 25 นาที ** ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา เส้นทางท่องเที่ยวบนกระเช้าเคเบิลมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนองปิงเลื่อนผ่านทะเลจีนใต้เมื่อใกล้สถานีสุดท้ายท่านจะมองเห็น “พระใหญ่โปหลิน” พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่มากๆ หรือ เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนที่จะเดินไปถึงพระใหญ่เราจะต้องผ่านหมู่บ้านนองปิง ตลอด 2 ข้างทางในหมู่บ้านมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ร้านขายเครื่องประดับ หยก ทองคำ และ เครื่องประดับต่างๆ การจะเดินขึ้นไปสักการะ “พระใหญ่วัดโปหลิน” ต้องเดินขึ้นบันได 268 ชั้นแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ไม่ไหวจริงๆ ที่ตรงพื้นด้านล่างก่อนขึ้นบันได จะมีฐานวงกลม สามารถยืนไหว้ได้ “พระใหญ่วัดโปหลิน” หรือบางคนเรียกว่า “พระพุทธรูปเทียนถาน” (Tian Tan Buddha Statue) เป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่



เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หน้า 250 ตันและสูง 34 เมตร ได้ถูกสร้างขึ้นโดยคณะสงฆ์แห่งวัดโปหลิน ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์พระ ซึ่งแล้วเสร็จและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้เมื่อปี พ.ศ. 2536 บริเวณใต้ฐานบัวมีห้องให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ภายในห้องมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

- * ส่วนแรก เป็นภาพวาดสีน้ำมันบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
- * ส่วนที่สอง เป็นวงล้อพระพุทธรูปธรรม มีบทสวดคัมภีร์ทั้งหมด 8 บท
- * ส่วนที่สาม เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ได้นำมาจากประเทศศรีลังกา

***** กรณีกระเช้าหนองปิง ปิดให้บริการเนื่องจากการซ่อมบำรุงรักษา *****

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำลูกค้าขึ้นโดยรถบัสของทางหนองปิงเป็นการทดแทนค่ะ)



สำหรับท่านที่เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่ม ราคาท่านละ 5,500 บาท (รวมรถรับ - ส่ง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **“ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์”** ภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง จะมีทั้งหมด 8 โซน เครื่องเล่น 7 โซน และอีก 1 โซนที่ไม่มีเครื่องเล่นคือ Main Street USA มีร้านค้าเรียงรายตลอดเส้นทาง มีทั้งของน่ารักๆ อาทิเช่น ที่คาดผมหุหมิกี้มินนี่ ตุ๊กตา พวงกุญแจ เครื่องประดับ



รวมไปถึงของใช้ในบ้านด้วย แต่ละโซนมีธีมเป็นของตัวเอง **และอีกไฮไลท์!! ของดิสนีย์แลนด์ คือ การชมพลุตอน 2 ทุ่ม ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์บอกเลยสวยงามและประทับใจอย่างมาก**ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ รถไฟเหาะ RC Racer ที่สนุกหวาดเสียวมากๆ ในโซน Toy Story Land หรือ เครื่องเล่นใหม่ Iron Man Experience ใน โซน Tomorrowland และ โซน Adventureland ที่จะมีการแสดงเรื่องราวของ Lion King และห้ามพลาด!! การชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์แลนด์

***** อิสระอาหารเช้า / เที่ยง / เย็น ตามอัธยาศัย *****

ที่พัก PANDA HOTEL หรือ STARPHIRE HOTEL หรือ [โรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว](#)

วันที่สี่

สักการะขอพรวัดชื่อดัง “วัดหวังต้าเซียน” - โรงงานจิวเวลรี่ - ร้านหยก
ขอพรวัดแซกงหมิว “วัดกั๊กหันชื่อดัง” - ถ่ายรูปสวยๆ กับสวนหนานเหลียน
วัดนางชีฉีหลิน - อีสระช้อปป์ “ซีตี้เกทเอาท์เลท” - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (3) เมนูต้มซ่า อาทิ โจ๊กฮ่องกง สะเก๋ และซาลาเปา



จากนั้นนำท่านไปขอพร “วัดหวังต้าเซียน” หรือ วัดหวังไทชิน หรือที่คนไทยเรียกว่า วัดด้ายแดง วัดแห่งนี้โด่งดังเพราะเชื่อว่าถ้ามาขอเนื้อคู่กับวัดแห่งนี้จะสมหวัง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1921 ภายในวัดจะมีทั้ง เทพเจ้าหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าที่, เทพเจ้าหยุกโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก), ท่านขงจื้อ ซึ่งคนฮ่องกงเอง และนักท่องเที่ยวก็มักจะมากกราบไหว้เพื่อสิริมงคลกัน



จากนั้นนำท่านชม “โรงงานจิวเวลรี่” ที่มีเครื่องประดับให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งแหวนสร้อย และที่เป็นนิยมนคือ จี้กั๊กหัน และแหวนกั๊กหัน ซึ่งเชื่อว่าจะนำพาทุกท่านพบกับความร่ำรวย
จากนั้นนำท่านไปชม “ร้านหยก” ซึ่งมีเครื่องประดับให้เลือก อาทิ แหวน สร้อย ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย



จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร **“วัดแซกงหมิว”** หรือ **วัดกังหัน** เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก หากมีโอกาสไปเยือนฮ่องกงต้องไปสักการะขอพรที่วัดแห่งนี้ วัดแห่งนี้ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง **“ตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง”** ในสมัยที่ประเทศจีนยังไม่ได้รวมประเทศ โดยมีประวัติเล่าต่อกันมาว่าขณะนั้นยังมีนักรบเอกชื่อ **“แซ กง”** เป็นแม่ทัพปราบศึกทุกเขตแดนแผ่นดินใหญ่ ศัตรูต่างก็ยำเกรงต่อกำลังพลที่กล้าหาญในกองทัพของท่าน ในการออกรบทุก ๆ ครั้ง ท่านใช้สัญลักษณ์รูปกังหัน 4 ใบพัด ติดไว้ด้านหลังรถศึกนำขบวนในกองทัพ เหล่าทหารกล้ามีความเชื่อว่าเมื่อพกพาสัญลักษณ์รูปกังหันนี้ไป ณ ที่ใด ๆ กังหันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล นำพาแต่ความโชคดี มีอำนาจเข้มแข็ง เสริมกำลังใจให้แก่กองทัพของท่าน ชื่อเสียงของท่านจึงเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้



จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวย ๆ กับ **“สวนหนานเหลียน”** สวนจีนแห่งหนึ่งบนเนิน สวนแห่งนี้มีพื้นที่ 3.5 เฮกตาร์ โดยได้รับการออกแบบบนเนินเขาในรูปแบบสวนของราชวงศ์ถัง ภายในสวนตกแต่งสไตล์จีนผสมญี่ปุ่น แบ่งออกเป็นหลายโซน ทั้งโซนจัดแสดงต้นบอนไซ หินประดับ บ่อปลา คราฟ อาคารไม้กลางน้ำ ร้านน้ำชา ร้านขายของที่ระลึก คาเฟ่ กังหันน้ำ น้ำตก ถือว่าเป็นสวนสาธารณะท่ามกลางตึกสูงของเมือง และไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปกันก็คือ **“ศาลาจีนทรงแปดเหลี่ยมสีทอง”** ที่ตั้งอยู่กลางสระบัว ที่งดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านไป **“วัดนางชีลินลิน” (CHI LIN NUNNERY)** เป็นสำนักชีที่มีความสวยงามราวกับปราสาทในสมัยโบราณ

ซึ่งมีแม่ชีพำนักอยู่จริง ภายในวัดมีห้องโถง สวนจีนตัดแต่งอย่างสวยงาม อีกทั้งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธรูปสีทองให้สักการะขอพร บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ อย่างมาก



จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย “**ซิตีเกต เอาท์เลท**” (CITYGATE OUTLETS) ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ลดราคา 20 – 50% และมีสินค้าแบรนด์ดังๆ Dior , Puma , Polo, Calvin Klein กระเป๋าแบรนด์ Coach , Guess , Kate spade Kipling หรือ รองเท้าแบรนด์ Nike , Adidas , New Balance , FILA , Dr. Kong , หรือ แว่นกันแดด Ray – Ban , Diesel , DECK ที่มีให้เลือกหลายแบบหลายดีไซน์ ภายในซิตีเกตเอาท์เลทแห่งนี้ยังมีร้านอาหารให้ท่านได้เลือกทานมากมาย



- 18.30 น. ถึงเวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินตัวเครื่องบินและสัมภาระ
- 22.40 น. เดินทางกลับ **ประเทศไทย** โดยสายการบิน **GREATER BAY AIRLINE** เที่ยวบินที่ **HB297** (***) **ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** (***)
- 00.45 น.+1 คณะเดินทางถึง **สนามบินสุวรรณภูมิ** โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง	ราคา / ท่าน	พักเดี่ยว	จอยแลนด์	เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ (INF)
วันที่ 06 - 09 ธันวาคม 67	17,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 67	16,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 67	17,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 17 - 20 มกราคม 68	17,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 24 - 27 มกราคม 68	17,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 07 - 10 กุมภาพันธ์ 68	17,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 68	17,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 07 - 10 มีนาคม 68	17,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 14 - 17 มีนาคม 68	17,999	5,900	13,999	5,900
วันที่ 21 - 24 มีนาคม 68	17,999	5,900	13,999	5,900

***** เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *****

**** ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ****

**** ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง ****

อัตรานี้รวม

- ✓ ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฮองกง - กรุงเทพฯ
- ✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
- ✓ หัวหน้าทัวร์นำคณะจากเมืองไทย + ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป
- ✓ บัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
- ✓ โรงแรมที่พัก 2 คืน + พร้อมอาหารเช้า

- ✓ รถบัสพร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป
- ✓ ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดทริปการเดินทาง
- ✓ **ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนัก 20 กก. // หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7 กก.**
- ✓ **ราคาทัวร์รวมภาษีเรียบร้อยแล้ว (ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ กำหนด)**

อัตรานี้ไม่รวม

- ✗ **ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง**
****เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องจ่ายค่าทิปไกด์****
- ✗ **กรณีลูกค้าต้องการซื้อเพิ่ม ประกันสุขภาพในต่างประเทศ (คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล)**
- ✗ **กรณีอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศ ของสายการบิน (ปรับเพิ่ม)**
- ✗ **ราคาทัวร์นี้สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยเท่านั้น**
- ✗ **ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว**
- ✗ **ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)**

เงื่อนไขการชำระเงิน

- **ทางบริษัทฯ ขอเก็บมัดจำ 10,000 บาท** นับตั้งแต่ยืนยันการจองภายใน 48 ชั่วโมง
- **กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน** (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือ เชื้อศนาการถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกทัวร์ หรือ ยกเลิกการเดินทาง)
- **หากจองทัวร์น้อยกว่า 15 วัน ครอบคลุมชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน**

เงื่อนไขการยกเลิก

1. **กรณีกรุ๊ปเต็ม หรือ กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางสามารถแจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน**
2. **กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าทัวร์ (ในกรณีลูกค้ายืนยันที่จะเดินทาง) หรือ ยกเลิกกรุ๊ป หรือ เลื่อนการเดินทาง ทั้งนี้จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเดินทาง 10 วัน**
3. **สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว** แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทัวร์ใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปลี่ยนผู้เดินทางใหม่มาแทน

4. **ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทจะคืนเงินค่ามัดจำให้ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตัวเครื่องบิน ค่ามัดจำแลนด์ ค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง**
5. **ยกเลิก 15 - 29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์** หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตัวเครื่องบิน ค่ามัดจำแลนด์ ค่าบริการอื่น ๆ
6. **ยกเลิก 1 - 14 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น** เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
7. กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง (ตม. ฮ่องกง) ปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกง เนื่องด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ **ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ได้** เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว

หมายเหตุ

1. **กรุณาตรงต่อเวลา !!** มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้
2. **รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้** อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน
3. **คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล** ที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
4. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
5. **ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น** หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มี การคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
7. ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
8. **หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน**
9. หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น เพื่อที่จะนำไปยังประเทศฮ่องกง หรือรับฝากกลับประเทศไทย ควรตรวจสอบสิ่งของเหล่านั้นก่อนว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใด ๆ

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากนี้มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนทำขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหวน จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
12. ประเทศฮ่องกง มีกฎหมายห้ามนำเข้าสิ่งของต้องห้าม เช่น ยาอันตราย อาวุธปืน อาวุธ สัตว์ พืช สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายฮ่องกง หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก